
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๖  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสหัสวัต  คุ้มคง  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
(นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายชัยธวัช  ตุลาธน  โดย  รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายภูมิธรรม  เวชยชัย)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  โดย  รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)   เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวีรภัทร  คันธะ  เรื่อง  การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในวันสงกรานต์พระประแดง  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖   
ปีที ่ ๑  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๖   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  ทองศรี)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์  เรื่อง  แนวทางการพัฒนา 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างเร่งด่วน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจาก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๗  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายพงษ์มนู  ทองหนัก  เรื่อง  นโยบายช่วยเหลือรายได้
เกษตรกร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายอนุชา  นาคาศัย)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายจุติ  ไกรฤกษ์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความยากจน  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๗ - ๑๑.๒๒  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง   
ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายพงษ์มนู  ทองหนัก  เรื่อง  ปัญหาที่ดินและ 
การออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายอนุชา  นาคาศัย)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพลากร  พิมพะนิตย์  เรื่อง  การก่อสร้างสะพานข้าม
อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังนี ้
๑) เรื่อง  การพัฒนาและต่อยอดฟีเจอร์ของ  Traffy  Fondue  

แพลตฟอร์มในการรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง   ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มีนาคม  
๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๒) เรื่อง  การด าเนินนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ าส าหรับพนักงาน 
จบปริญญาตรีเป็น  ๒๕,๐๐๐  บาท  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ 
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ  เตชถาวรเจริญ  เรื่อง  การด าเนินการ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจาก
รัฐมนตรทีี่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายกัณวีร์  สืบแสง  เรื่อง  ขอให้มีแนวทางเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ  ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการ 
ควบคุมก ากับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๗.๑) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายเกรียงยศ  สุดลาภา 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น า 
ร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันอีก  ๖  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  ตามข้อบังคบัฯ  
ข้อ  ๕๕  (๒)  ข้อ  ๒๘  และข้อ  ๑๑๗  วรรคสาม  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติก ากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จ านวน  ๒๒,๒๕๑  คน  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๑) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพือ่ประชาชน  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายอนทุนิ   
ชาญวีรกูล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๒) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๓) 
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๔. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมไิดบ้รรจรุะเบียบวาระ) 

๕. ร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  นายร่มธรรม  ข านรุักษ ์ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิไดบ้รรจรุะเบียบวาระ) 

๖. ร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิไดบ้รรจรุะเบียบวาระ) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  นายวิษณุ  อรรถวานิช  นางสาววีณาริน  ลุลิตานนท์   
นายดนัยภัทร  โภควณิช  และนายธีระวุฒิ  เต็มสิริวัฒนกุล  ตัวแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย  เข้าร่วมเป็นผู้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๑๓  
วรรคสอง  และได้อนุญาตให้  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ)  และผู้เสนอ  ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล  ทีละฉบับ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยน 
ปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม   
ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๘  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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